

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 15 ฉบับที่ 5597

4ชาติลุ่มน้ำโขง จับมือพิทักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

คอลัมน์ สดจากประชาสังคม



แม้สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ยังประสบปัญหามากมาย แต่ทุกวันนี้ โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำโขง (Mekong Wetlands Biodiversity Conservation and Sustainable Use Programme-MWBP) ยังคงดำเนินต่อไป

MWBP เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล 4 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) และคณะกรรมการธิการแม่น้ำโขง (MRC)

เพื่อสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของคน และหน่วยงานในการตระหนักถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตลอดจนการดำรงชีวิตของคนในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

ในโอกาสวันน้ำโลกปี 2549 ผู้ร่วมโครงการแต่ละประเทศได้จัดกิจกรรมของตัวเองขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ได้รับรู้ว่าพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มน้ำโขงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร และกำลังมีกิจกรรมอะไรบ้าง

ปีเตอร์ จอห์น เมเนล หัวหน้าทีมจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กล่าวว่า การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำโขงตอนล่างร่วมกันระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็นที่สำคัญมาก โครงการ MWBP เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพในระดับภูมิภาค เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด และวันน้ำโลกถือเป็นโอกาสอันดีในการสะท้อนถึงผลจากความพยายามของโครงการฯ

โครงการ MWBP ในกัมพูชาจัดงานเฉลิมฉลองวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกอย่างยิ่งใหญ่ถึง 2 งาน เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งมี



ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสันตนาการและกิจกรรมด้านการศึกษาต่างๆ เช่น การประกวดวาดภาพ การเขียนบทกวี การแสดงละคร การแสดงตลก และการจัดนิทรรศการ กว่า 2,000 คน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของผู้คน ก่อให้เกิดความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด

โครงการ MWBP ในประเทศไทยจัดเปิดตัวหนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ หนังสือพันธุ์ปลาในป่าทาม-ความรู้พื้นถิ่นของคนหาปลาลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง และหนังสือนิเวศวิทยาและประวัติศาสตร์ป่ามุงป่าทามลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง ทั้ง 2 เล่มนี้เป็นหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ท้องถิ่น ซึ่งเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้านในการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต ไปกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ

ด้านโครงการในสปป.ลาวมีกิจกรรมการทำงานที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน การทำงานระดับชุมชนรวมถึงการดำเนินงานวางแผนการอย่างมีส่วนร่วมระยะกลาง เพื่อให้เกิดการทำงานของชุมชนและกระบวนการวางแผนในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ ในระดับอำเภอ และจังหวัด

ซึ่งโครงการดังกล่าวสร้างเสริมศักยภาพให้แก่คนในพื้นที่หลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือการจัดการฝึกอบรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ และจังหวัด เพื่อยกระดับความสามารถในการสำรวจ และประเมินผลกระทบต่อน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ การฝึกอบรมครั้งนี้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยการเขียนกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนในข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ

ด้านประเทศเวียดนาม มีการเปิดรายงานสถานะพื้นที่ชุ่มน้ำฉบับแรกชื่อว่า "ภาพรวมสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศเวียดนาม ตลอดระยะเวลา 15 ปี ของการดำเนินงานแรมซาร์" จัดทำขึ้นเมื่อต้นปี 2549 ซึ่งรายงานฉบับดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรักษาสิ่งแวดล้อม ประเทศเวียดนาม (VEPA) สหภาพสากลว่าด้วย การอนุรักษ์ (IUCN) ประเทศเวียดนาม และโครงการ MWBP โดยการสนับสนุนทุนจาก หน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศสวีเดน (Sida)

ดร.ทราน ฮอง ฮ่า ผู้อำนวยการหน่วยงานรักษาสิ่งแวดล้อม ประเทศเวียดนาม (VEPA) กล่าวว่า เพื่อเป็นแหล่งให้ข้อมูลที่ถูกต้องของพื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจและนักวิจัย รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ และเน้นประเด็นในเรื่องทิศทางที่ตรงกับปัญหา

หรือวิกฤติในอนาคต ของการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศ เวียดนาม การเผยแพร่รายงานนี้ถือเป็นหนึ่งเป้าหมายของเวียดนาม ในการกำหนดและประเมินการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

โครงการ MWBP ดำเนินงานครอบคลุมลุ่มน้ำโขงตอนล่าง มุ่งเน้นการทำงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต ด้านเศรษฐกิจ การสร้างศักยภาพและจิตสำนึกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับจังหวัด เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ **MWBP** และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.mekongwetlands.org

หน้า 5<